

ฉบับรับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๖
วันจันทร์ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมปฐมเจดีย์ (๔๐๙) อาคารวชิรมงกุฏ คณะอักษรศาสตร์

ผู้มาประชุม

๑	รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ	คณบดีคณะอักษรศาสตร์	ประธานกรรมการ
๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	กรรมการ
๓	รองศาสตราจารย์ ดร.บุลย์จีรา ชีรเวทย์	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์	กรรมการ
๔	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาดยา อยู่คง	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
๕	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว	หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์	กรรมการ
๖	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชัย วาสนานิกรกุลชัย	หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์	กรรมการ
๗	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์	หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์	กรรมการ
๘	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์ สุยะ	หัวหน้าภาควิชาปรัชญา	กรรมการ
๙	อาจารย์วิมลศิริ กลิ่นบุบผา	หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย	กรรมการ
๑๐	อาจารย์ ดร.วนิดา คราวเหมาะ	หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก	กรรมการ
๑๑	อาจารย์ณิชา แยมละม้าย	หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส	กรรมการ
๑๒	อาจารย์อรรณา คีอเบล	หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน	กรรมการ
๑๓	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลาพร วงศ์ชินศรี	หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ	กรรมการ
๑๔	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ โออินทร์	รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์	กรรมการ
๑๕	อาจารย์ ดร.ศิปติ นพประเสริฐ	หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์	กรรมการ
๑๖	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนก รุ่งเกียรติกุล	ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะฯ	กรรมการ
๑๗	ศาสตราจารย์ ดร.กรกช อุตตวิริยะนุภาพ	ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะฯ	กรรมการ
๑๘	ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤษ อยู่เติ้กเค่ง	ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะฯ	กรรมการ
๑๙	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวัต เลิศแสวงกิจ	ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะฯ	กรรมการ
๒๐	อาจารย์ ดร.พวงมา มณียิ่งสกุล	ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะฯ	กรรมการ
๒๑	อาจารย์ ดร.ยงยุทธ วิถีไตรรงค์	ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะฯ	กรรมการ
๒๒	อาจารย์ ดร.รัชตพงศ์ มะลิทอง	ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะฯ	กรรมการ
๒๓	อาจารย์ ดร.สิริชญา คอนกรีต	ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะฯ	กรรมการ
๒๔	นายชัชชัย กสิวานิชยกุล	ผู้แทนสายสนับสนุน	กรรมการ
๒๕	นายกฤษดา ไพรวรรณ	เลขานุการคณะอักษรศาสตร์	เลขานุการฯ
๒๖	นางรสร จันท์สิงขรณ์	นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการฯ

ผู้ไม่มาประชุม

๑	รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง	ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	ลาประชุม
๒	อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์	รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ	ลาประชุม
๓	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน ศรีวงศ์วัฒนา	หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์	ลาประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

-

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สรุปเรื่อง ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (วาระลับ)

สรุปเรื่อง ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (วาระลับ)

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (วาระลับ) แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ มติเวียนขอความเห็นชอบระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สรุปเรื่อง ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์ ขอรายงานมติเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์ รอบเวลาระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยมีการเวียนขอความเห็นชอบ จำนวน ๓ ครั้ง ได้แก่

๑. เวียนขอความเห็นชอบ ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์มีมติเห็นชอบจำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่

๑.๑ เห็นชอบให้ภาควิชาภาษาไทย ส่งผลการศึกษาประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ล่าช้า จำนวน ๖ รายวิชา ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกองบริหารงานวิชาการต่อไป

๑.๒ เห็นชอบให้ภาควิชาภูมิศาสตร์ ส่งผลการศึกษาประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ล่าช้า จำนวน ๖ รายวิชา ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกองบริหารงานวิชาการต่อไป

๒. เวียนขอความเห็นชอบ ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์มีมติเห็นชอบจำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่

๒.๑ เห็นชอบให้ภาควิชาภาษาอังกฤษ ส่งผลการศึกษาประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ล่าช้า จำนวน ๓ รายวิชา ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกองบริหารงานวิชาการต่อไป

๒.๒ เห็นชอบให้ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ส่งผลการศึกษาประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ล่าช้า จำนวน ๕ รายวิชา ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกองบริหารงานวิชาการต่อไป

๓. เวียนขอความเห็นชอบ ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์มีมติเห็นชอบจำนวน ๑ เรื่อง ได้แก่

๓.๑ เห็นชอบให้ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ส่งผลการศึกษาประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ล่าช้า จำนวน ๒ รายวิชา ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกองบริหารงานวิชาการต่อไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๒ บุคลากร

สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ในฐานะอาจารย์พิเศษ กรรมการวิชาการ วิทยากร การเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม นำเสนอผลงานทางวิชาการ และการปฏิบัติงานอื่น ๆ ให้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้

อาจารย์พิเศษ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	วิชา	ผู้เชิญ	ระยะเวลา	สถานที่
๑	อ.ดวงทิพย์ พรหมเขต	รายวิชา ๐๑๔๗๐๓๕๕ หมู่ ๑๕๐ ชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๖	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒	ผศ.ตะวัน วรรณรัตน์	รายวิชา สค.๑๑๒ สังคมวิทยาและ มานุษยวิทยาประยุกต์งานสังคม สงเคราะห์ โดยบรรยายเรื่อง "พื้นฐานแนวคิดเกี่ยวกับ มานุษยวิทยาเศรษฐกิจ"	คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง	๑๘ พ.ย.๖๖	รูปแบบออนไลน์
๓	ผศ.ดร.บารมี เขียววิชัย	รายวิชา ๒๗๒๕๖๓๖ พื้นฐาน การศึกษาภาษาอังกฤษ	คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	๑๑ พ.ย.๖๖	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๔	อ.ดร.ศิบัติ นพประเสริฐ	รายวิชา PO434 กลุ่ม BO1 Diplomacy and International Affairs โดยบรรยายเรื่อง "การทูตไทย"	คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	๑๓ พ.ย.๖๖	มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ

กรรมการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อคณะกรรมการ	หน่วยงานที่เชิญหรือแต่งตั้ง	ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
๑	ผศ.ดร.ภูรดา เชียงจิ่ง	กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะภาษาวัฒนธรรมจีน และวิชาชีพ ประเทศไทย	โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ให้ หยาง ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร	๒๑ พ.ย.๖๖

วิทยากร

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เรื่อง	ผู้เชิญ	ระยะเวลา	สถานที่
๑	อ.ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์	Intercultural en Classe de FLE	สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย	๒๓ พ.ย.๖๖	สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ
๒	ผศ.เลิศชัย वासनानิกรกุลชัย	The SARBRICA International Symposium 2023 the session titled "New Technology, Tools and Solutions"	The International Archives of Thailand	๒๑ พ.ย.๖๖	Grand Fortune Hotel Bangkok
๓	อ.ดร.วิณา วุฒิจำนงค์	วิทยากรโครงการ "ค่ายแก้ววรรณกรรม" ครั้งที่ ๔	โรงเรียนทวิธาภิเศก กรุงเทพฯ	๒๕-๒๖ พ.ย.๖๖	โรงเรียนทวิธาภิเศก กรุงเทพฯ

ประชุม สัมมนา อบรม นำเสนอผลงานทางวิชาการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เรื่อง	ผู้จัด	ระยะเวลา	สถานที่	ค่าใช้จ่าย
๑	ศ.ดร.กรกช อัครวิริยะนุภาพ	โครงการฝึกอบรมด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพด้านการเรียนการสอน (PSF) หลักสูตรที่ ๙ "กลยุทธ์ดิจิทัลสำหรับอุดมศึกษา : Chat GPT สำหรับการพัฒนารเรียนการสอน"	ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร	๑๗ พ.ย.๖๖	รูปแบบออนไลน์	ไม่เบิก
		Alumni Academy Transformation for Sustainability : Urbanisation and Rural Development - The International Future Laboratory	University of Siegen, Germany	๑๓-๑๔ พ.ย.๖๖	รูปแบบออนไลน์	ไม่เบิก
๒	ผศ.กานดาวัลย์ คุณานนท์วิทยา	โครงการฝึกอบรมด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพด้านการเรียนการสอน (PSF) หลักสูตรที่ ๙ "กลยุทธ์ดิจิทัลสำหรับอุดมศึกษา : Chat GPT สำหรับการพัฒนารเรียนการสอน"	ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร	๑๗ พ.ย.๖๖	รูปแบบออนไลน์	ไม่เบิก

ประชุม สัมมนา อบรม นำเสนอผลงานทางวิชาการ (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เรื่อง	ผู้จัด	ระยะเวลา	สถานที่	ค่าใช้จ่าย
๓	อ.เขมรินทร์ เพ็ญแสงอ่อน	จากทามาตะ ถึงธรรมดา : กว่าจะเป็นนักไทยศึกษา ทามาตะ โยชิฟุมิ	คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	๕ พ.ย.๖๖	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เบิก
๔	ผศ.ตะวัน วรณรัตน์					
๕	ผศ.ดร.ศัททียากร ศศิธรามาศ	โครงการฝึกอบรมด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศิลปากร (PSF) หลักสูตรที่ ๑ “การเป็นอาจารย์มืออาชีพสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร : การเข้าสู่ UK-PSF และ Thailand PSF”	ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร	๑ พ.ย.๖๖	รูปแบบออนไลน์	ไม่เบิก
๖	อ.ดร.รัชตพงศ์ มะลิทอง					
๗	อ.ดร.วิวรรธน์ อำนวนโยคอนันต์					
๘	อ.จิตรนนท์ กลิ่นน้อย	Writing Workshop 'Language' Culture and Sustainable Community Development: Talking the Conversation Further	สถาบันวิจัยและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London	๑๐-๑๑ พ.ย.๖๖	รูปแบบออนไลน์	ไม่เบิก
๙	อ.ดร.จุฑารัตน์ ช่างทอง	โครงการฝึกอบรมด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพด้านการเรียนการสอน (PSF) หลักสูตรที่ ๙ "กลยุทธ์ดิจิทัลสำหรับอุดมศึกษา : Chat GPT สำหรับการพัฒนาการเรียนการสอน"	ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร	๑๗ พ.ย.๖๖	รูปแบบออนไลน์	ไม่เบิก
		ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม	คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร	๑๓ พ.ย.๖๖	รูปแบบออนไลน์	ไม่เบิก
๑๐	ผศ.ดร.ชฎาภรณ์ จันทร์ประเสริฐ	สอน Non-ไวยากรณ์อย่างไรให้ออนมา	สมาคมครูภาษาไทยและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย (JTAT)	๒๘ ต.ค.๖๖	รูปแบบออนไลน์	ไม่เบิก
๑๑	นางบุรียา แต่งพันธ์	การเก็บและการแชร์ข้อมูลบนคลาวด์ด้วย One Drive และ Google Cloud	สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร	๒๒ พ.ย.๖๖	รูปแบบออนไลน์	ไม่เบิก
๑๒	นายสุรัชย์ ใจดี					
๑๓	นายสุรเชษฐ์ จันทร์สิงขรณ์					
๑๔	นายอุดมพร สุวัฒนานันท์					

ประชุม สัมมนา อบรม นำเสนอผลงานทางวิชาการ (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เรื่อง	ผู้จัด	ระยะเวลา	สถานที่	ค่าใช้จ่าย
๑๕	ผศ.บุหพันธ์ กุลวิจิตร	โครงการฝึกอบรมด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ (PSF) หลักสูตรที่ ๓ "หลักการและทฤษฎีการเรียนรู้ : จิตวิทยาการเรียนรู้ แนวทางตัวอย่าง การประยุกต์ใช้"	ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร	๑ พ.ย.๖๖	รูปแบบออนไลน์	ไม่เบิก
๑๖	ผศ.เลิศชัย วาสนานิกรกุลชัย	โครงการฝึกอบรมด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ (PSF) หลักสูตรที่ ๑๐ "การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑"	ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร	๑๗ พ.ย.๖๖	รูปแบบออนไลน์	ไม่เบิก
		โครงการฝึกอบรมด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพด้านการเรียนการสอน (PSF) หลักสูตรที่ ๙ "กลยุทธ์ดิจิทัลสำหรับอุดมศึกษา : Chat GPT สำหรับการพัฒนาการเรียนการสอน"	ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร	๑๗ พ.ย.๖๖	รูปแบบออนไลน์	ไม่เบิก
		EGAD International Study Day on Early Implementations of Records in Contexts	International Council on Archives	๑๕ พ.ย.๖๖	รูปแบบออนไลน์	ไม่เบิก
		โครงการฝึกอบรมด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพด้านการเรียนการสอน (PSF) หลักสูตรที่ ๘ "การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning"	ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร	๗ พ.ย.๖๖	รูปแบบออนไลน์	ไม่เบิก
๑๗	อ.สกันธ์ ม่วงสุน	โครงการฝึกอบรมด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพด้านการเรียนการสอน (PSF) หลักสูตรที่ ๙ "กลยุทธ์ดิจิทัลสำหรับอุดมศึกษา : Chat GPT สำหรับการพัฒนาการเรียนการสอน"	ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร	๑๗ พ.ย.๖๖	รูปแบบออนไลน์	ไม่เบิก
๑๘	รศ.อภิวัฒน์ คุ้มภัย	ประชุมคณะกรรมการวิชาการ หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ เพื่อพิจารณาข้อสอบปลายภาค ๑/๒๕๖๖	วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	๖ พ.ย.๖๖	รูปแบบออนไลน์	ไม่เบิก
๑๙	อ.อันนา คีอเบล	โครงการฝึกอบรมด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพด้านการเรียนการสอน (PSF) หลักสูตรที่ ๙ "กลยุทธ์ดิจิทัลสำหรับอุดมศึกษา : Chat GPT สำหรับการพัฒนาการเรียนการสอน"	ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร	๑๗ พ.ย.๖๖	รูปแบบออนไลน์	ไม่เบิก

การปฏิบัติงานอื่น ๆ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ลักษณะงาน	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	ระยะเวลา	สถานที่
๑	ศ.ดร.กรกช อัครวิริยะนุภาพ	ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ	มนุษยศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	๑๓ พ.ย.- ๑๕ ธ.ค.๖๖	-
		ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ	วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	๑๗ ต.ค.- ๓๐ พ.ย.๖๖	-
๒	ผศ.ดร.ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์	ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ	วารสารมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา	๒๗ ต.ค.- ๑๕ พ.ย.๖๖	-
๓	ผศ.ดร.วราพร ภูพงษ์พันธ์ุ	ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ	วารสารวิชาการการอยู่ยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา	๖-๒๐ พ.ย.๖๖	-
๔	รศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ	ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ	วารสารวิชาการอยู่ยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา	๑๔ พ.ย.- ๘ ธ.ค.๖๖	-
๕	ผศ.ดร.ศุภชัย ตะวิชัย	ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ	วารสารมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา	๑๕-๒๙ พ.ย.๖๖	-
๖	อ.ดร.เสาวรส มนตรีพิเศษ	ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ	วารสารภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	๒๕-๓๑ ต.ค.๖๖	-

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๓ **สรุปจำนวนนักศึกษาที่เลือกวิชาเอกและวิชาโท ในภาคการศึกษาปลาย**
ปีการศึกษา ๒๕๖๖

สรุปเรื่อง งานบริการการศึกษา ได้สรุปจำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ที่ประสงค์เลือกวิชาเอกและวิชาโท ใน
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ผ่านเว็บไซต์ของคณะอักษรศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๖๖

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ การดำเนินการด้านหลักสูตร

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ ผลการศึกษาของนักศึกษาที่สมควรสำเร็จการศึกษา ประจำปีภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ และครั้งที่ ๔

สรุปเรื่อง กองบริหารงานวิชาการได้ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาที่เรียนครบตามรายวิชาที่หลักสูตรกำหนด และสมควรสำเร็จการศึกษาประจำปีภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ และครั้งที่ ๔ ดังนี้

ครั้งที่ ๑	จำนวน	๑	ราย
ครั้งที่ ๒	จำนวน	๑	ราย
ครั้งที่ ๓	จำนวน	๑	ราย
ครั้งที่ ๔	จำนวน	๑๕	ราย
รวมทั้งสิ้น	จำนวน	๑๘	ราย

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ประจำปีภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑ ราย ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ ราย ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑ ราย และครั้งที่ ๔ จำนวน ๑๕ ราย รวมทั้งสิ้น ๑๘ ราย และให้เสนอกองบริหารงานวิชาการเพื่อเสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒ การพิจารณาผู้สมควรสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖

สรุปเรื่อง กองบริหารงานวิชาการได้ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สำเร็จการศึกษา และสมควรสำเร็จการศึกษาประจำปีภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ ราย

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ ราย และให้เสนอกองบริหารงานวิชาการเพื่อเสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๓ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๔

สรุปเรื่อง ภาควิชาภูมิศาสตร์ ประสงค์ขอแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้

อาจารย์ประจำหลักสูตร (เดิม)	อาจารย์ประจำหลักสูตร (ใหม่)
๑. อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ โออินทร์*	๑. อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ โออินทร์*
๒. อาจารย์ ดร.ยงยุทธ วิถีไตรรงค์	๒. อาจารย์ ดร.ยงยุทธ วิถีไตรรงค์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา*	๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา*
๔. อาจารย์ ดร.อาศิรัต อับดุลกาเดร์	๔. อาจารย์ ดร.อาศิรัต อับดุลกาเดร์
๕. อาจารย์อริศา จิระศิริโชติ*	๕. อาจารย์อริศา จิระศิริโชติ*
๖. อ.พ.อ.อ. ดร.สมคิด ภูมิโคกรักษ์	-
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปันสุวรรณ*	๖. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปันสุวรรณ*
๘. อาจารย์ ดร.ปรียาภรณ์ หมื่นราช*	๗. อาจารย์ ดร.ปรียาภรณ์ หมื่นราช*
	๘. อาจารย์กมลพร อุปการแก้ว

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร ตามรายละเอียดที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ การดำเนินการด้านการเรียนการสอน

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑ สรุปผลการดำเนินการสอบ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖

สรุปเรื่อง ประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบคณะอักษรศาสตร์ เสนอสรุปผลการดำเนินการสอบ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ดังนี้

ประเด็นปัญหาในการดำเนินการ

๑. ประเด็นเกี่ยวกับอาจารย์ประจำรายวิชาและผู้ประสานงาน
 - ๑.๑ คำชี้แจงในการทำข้อสอบ
 - ๑.๒ การรับข้อสอบกลับไปตรวจ
 - ๑.๓ การติดต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาหรืออาจารย์ผู้สอน

๒. ประเด็นเกี่ยวกับอาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการคุมสอบ

- ๒.๑ การมาสายของผู้คุมสอบ
- ๒.๒ การรับข้อสอบ
- ๒.๓ การตรวจเอกสารยืนยันตัวตน
- ๒.๔ การตรวจการแต่งกายของนักศึกษา
- ๒.๕ การส่งข้อสอบล่าช้า
- ๒.๖ การส่งใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ

๓. ประเด็นเกี่ยวกับนักศึกษา

- ๓.๑ รายชื่อนักศึกษาไม่ปรากฏในใบเซ็นชื่อ
- ๓.๒ การสวมใส่นาฬิกาดิจิทัล และ Smart watch เข้าห้องสอบ

๔. ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

การคุมสอบของคณาจารย์ในบางรายวิชา อาจจะขอความอนุเคราะห์จากผู้บริหารในการมาช่วยคุมสอบ เช่น รายวิชาศึกษาทั่วไป หรือรายวิชาพื้นฐานของคณะ หรือรายวิชาที่ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบ เนื่องจากมีอาจารย์บางท่านมีภาระการคุมสอบมาก เช่น ๗ รายวิชา แม้รายวิชาของตนเองได้นำไปคุมสอบนอกตารางทั้งหมดแล้ว

นอกจากนี้แล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคณะอักษรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ มีมติให้เสนอแนวทางในการปฏิบัติงานของกรรมการคุมสอบ ดังต่อไปนี้

แนวทางเดิมตามมติคณะกรรมการจัดห้องในการเรียนการสอน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓	แนวทางใหม่ตามมติคณะกรรมการดำเนินการสอบคณะอักษรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
๑. ภาควิชาใดๆ นำรายวิชาไปสอบนอกตารางทั้งหมด ให้คณาจารย์ปฏิบัติงานคุมสอบเฉพาะวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเฉพาะของคณะฯ เท่านั้น	๑. คณาจารย์หรือผู้ประสานงานท่านใดนำรายวิชาไปสอบนอกตารางทั้งหมดให้ปฏิบัติงานคุมสอบเฉพาะวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเฉพาะของคณะฯ เท่านั้น
๒. ภาควิชาฯ หรือ คณาจารย์ ท่านใดนำรายวิชามาคุมสอบในตารางจะต้องปฏิบัติงานคุมสอบในรายวิชาอื่นด้วยชั่วโมงเฉลี่ยการคุมสอบของตารางรวม	๒. คณาจารย์หรือผู้ประสานงานท่านใดนำรายวิชามาคุมสอบในตารางจะต้องช่วยปฏิบัติงานคุมสอบในรายวิชาอื่นด้วยชั่วโมงเฉลี่ยการคุมสอบของตารางรวมทั้งหมด
๓. บุคลากรงานบริการการศึกษาเป็นกรรมการสำรองปฏิบัติงานคุมสอบโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน	๓. บุคลากรงานบริการการศึกษาและเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง จะช่วยปฏิบัติงานคุมสอบเฉพาะวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเฉพาะของคณะฯ ทั้งนี้ จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่องานประจำ โดยการปฏิบัติงานดังกล่าวให้นำไปคิดภาระงานกลยุทธ์และงานที่ได้รับมอบหมาย ร้อยละ ๑๐

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบสรุปผลการดำเนินการสอบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ พร้อมรับทราบประเด็นปัญหาในการดำเนินการและเห็นชอบให้กำหนดแนวทางปฏิบัติงานคุมสอบ ดังนี้

๑. คณาจารย์ท่านใดนำรายวิชาไปสอบนอกตารางทั้งหมดให้ปฏิบัติงานคุมสอบเฉพาะวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเฉพาะของคณะฯ เท่านั้น

๒. คณาจารย์ท่านใดนำรายวิชามาคุมสอบในตารางจะต้องช่วยปฏิบัติงานคุมสอบในรายวิชาอื่นด้วยชั่วโมงเฉลี่ยการคุมสอบของตารางรวมทั้งหมด

๓. บุคลากรสำนักงานคณบดีคณะอักษรศาสตร์ จะช่วยปฏิบัติงานคุมสอบเฉพาะวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเฉพาะของคณะฯ ทั้งนี้ จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่องานประจำ โดยการปฏิบัติงานดังกล่าวให้นำไปคิดภาระงานกลยุทธ์และงานที่ได้รับมอบหมายร้อยละ ๑๐

ทั้งนี้ ให้เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๒ นักศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต ขอเทียบโอนผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

สรุปเรื่อง นักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ซึ่งลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาต้น-ปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และได้ศึกษารายวิชาของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ประสงค์ขออนำผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศมาเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๖ ราย ดังนี้

ลำดับที่	รหัสประจำตัว	ชื่อ - สกุล	ศึกษาที่มหาวิทยาลัย
๑	๖๒๐๕๑๐๕๒๐	นางสาวณัฐรัตน์ นาสีบ	Osaka University
๒	๖๒๐๕๑๐๗๓๙	นายสรศักดิ์ แก้วทอง	Osaka University
๓	๖๒๐๕๑๐๕๒๖	นางสาวณิรณช ศรีสุวรรณ	Tokyo Gakugei University
๔	๖๒๐๕๑๐๕๘๕	นางสาวนิโลมล พัฒนธนานนท์	Tokyo Gakugei University
๕	๖๒๐๕๑๐๑๓๔	นางสาวแพรวา เขียรโกศล	Aichi University
๖	๖๒๐๕๑๐๖๖๙	นางสาวภัทรสุดา ประมวลสุข	Aichi University

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศมายังรายวิชาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๙ และให้ค่าระดับของนักศึกษาทั้ง ๖ ราย ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๓ นักศึกษาขอกลับเข้าศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายวิชา

สรุปเรื่อง นักศึกษาประสงค์ขอกลับเข้าศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑. นางสาวอรพรรณ สุวรรณมุกข์ รหัสประจำตัว ๖๒๐๕๑๐๑๗๕ สาขาวิชาเอกปรัชญา

๒. นางสาวธนพัฒน์ พุทธิจัน รหัสประจำตัว ๖๔๐๕๑๐๒๘๐ สาขาวิชาเอกภูมิศาสตร์

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นักศึกษาทั้ง ๒ ราย กลับเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ได้ และให้เสนอกองบริหารงานวิชาการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๔ ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๔๒ ๒๐๓-๕๙ การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น ๓

สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ รายวิชา ๔๔๒ ๒๐๓-๕๙ การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น ๓ ของนักศึกษาจำนวน ๕ ราย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกคะแนนและให้ค่าระดับคะแนน ดังนี้

ลำดับที่	รหัสประจำตัว	ชื่อ - สกุล	ค่าระดับคะแนนเก่า	ค่าระดับคะแนนใหม่
๑	๖๓๐๕๑๐๑๐๓	นายธนพล อบอุ่น	C	C+
๒	๖๓๐๕๑๐๒๐๘	นายศาสตรพล จันทร์เพชร	D+	C
๓	๖๓๐๕๑๐๖๙๒	นางสาวภักจิรา ฮาราดะ	C	C+
๔	๖๓๐๕๑๐๗๐๐	นางสาวปริญญ์ พาณิชเลิศกิจ	D+	C
๕	๖๓๐๕๑๐๗๖๕	นางสาวศศิพร เลิศวรายุทธ์	B	B+

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ รายวิชา ๔๔๒ ๒๐๓-๕๙ การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น ๓ ของนักศึกษาจำนวน ๕ ราย ตามรายละเอียดที่เสนอต่อไปได้

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๕ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ประสงค์ให้นักศึกษาโควตาเข้าสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ

สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาอังกฤษ ประสงค์ให้นักศึกษาโควตาเข้าสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๒ ราย ได้แก่

๑. นางสาวชภัทร ศรีพิทักษ์ รหัสประจำตัว ๖๕๐๕๑๐๒๖๖

๒. นางสาวพิชชาภา จันนพรัตน์ รหัสประจำตัว ๖๕๐๕๑๐๒๗๔

เนื่องจาก นักศึกษาทั้ง ๒ ราย ไม่ผ่านเกณฑ์การเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) แต่เป็นโควตาสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษมาตั้งแต่ต้น

ทั้งนี้ มีข้อกำหนดให้นักศึกษาทั้ง ๒ ราย ดังกล่าวลงทะเบียนเรียนใหม่ในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งของวิชาบังคับสาขาระดับต้น เพื่อให้ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ๓.๐๐ ขึ้นไปตามเกณฑ์การเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นักศึกษา จำนวน ๒ ราย เข้าศึกษาในสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ เป็นกรณีพิเศษ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๖ ขออนุมัตินักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศหลักสูตร ๓+๑ หลักสูตร ๗+๑ และรายวิชาที่นักศึกษาจะใช้ในการเทียบโอนภายหลังจากได้ผลการศึกษาจากต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

สรุปเรื่อง งานบริการการศึกษา ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศหลักสูตร ๓+๑ (โครงการปกติ) และหลักสูตร ๗+๑ (โครงการพิเศษเอเชียศึกษา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประสงค์ขออนุมัติให้นักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น ๔๓ คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศหลักสูตร ๓+๑ (โครงการปกติ) และหลักสูตร ๗+๑ (โครงการพิเศษเอเชียศึกษา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ และรายวิชาที่นักศึกษาใช้ลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นักศึกษา จำนวน ๔๓ ราย เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศหลักสูตร ๓+๑ (โครงการปกติ) และหลักสูตร ๗+๑ (โครงการพิเศษเอเชียศึกษา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ และเห็นชอบรายวิชาที่นักศึกษาใช้ลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ตามรายละเอียดที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๗ เสนอชื่ออาจารย์พิเศษเพื่อแต่งตั้งประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อาจารย์พิเศษสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐) (เพิ่มเติม)

สรุปเรื่อง ภาควิชาภูมิศาสตร์ ประสงค์เสนอแต่งตั้งผู้มีความรู้ ประสบการณ์เป็นอาจารย์พิเศษ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภทสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ เพิ่มเติม ดังนี้

- | | |
|-------------------------------------------------|-------------|
| ๑. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ | จำนวน ๑ ราย |
| ๒. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา | จำนวน ๒ ราย |

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อผู้มีความรู้ ประสบการณ์เพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกองบริหารงานวิชาการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ การขอรับทุนสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย์

ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญทริกา คงเพชร ขอรับทุนสนับสนุนการจัดทำเอกสารคำสอน

สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญทริกา คงเพชร อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยสังคีต ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนการจัดทำเอกสารคำสอนรายวิชา ๔๓๑ ๓๒๓-๑๖๔ ทักษะขอสามสาย และได้เสนอโครงการจัดทำเอกสารคำสอนและแผนการสอนมาเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ การจัดทำเอกสารคำสอนเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของภาควิชา

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการจัดทำเอกสารคำสอนรายวิชา ๔๓๑ ๓๒๓-๑๖๔ ทักษะขอสามสาย และให้ทุนสนับสนุนการจัดทำเอกสารคำสอน ตามหลักเกณฑ์ในประกาศของคณะฯ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยแบ่งจ่ายเป็น ๒ งวด งวดละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๒ ขออนุมัติเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ จำนวน ๔ เรื่อง

สรุปเรื่อง ด้วยบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการและรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้

รายละเอียด	หลักเกณฑ์/เงินรางวัล
ผลงานที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการ จำนวน ๓ เรื่อง	
๑. บทความ เรื่อง Knowledge Management Using Storytelling with Infographics to Develop Creativity of Undergraduate Students เผยแพร่ใน International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. Vol.22 No.10 (October 2023). ผู้ขอรับทุน อาจารย์ ดร.วิรวรรณ อำนวยโชคอนันต์	ข้อ ๓.๒ (๑) SCOPUS ๕๐,๐๐๐ บาท
๒. บทความ เรื่อง ความหมายทางวัฒนธรรมของ “รู้เท่าไม่ถึงการณ์” ในภาษาไทย : กรณีศึกษาพาดหัวข่าวออนไลน์ เผยแพร่ใน วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑ (ม.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๖). ผู้ขอรับทุน อาจารย์ ดร.เสาวรส มนต์วิเศษ	ข้อ ๓.๒ (๔) TCI กลุ่มที่ ๒ ๔,๐๐๐ บาท

รายละเอียด	หลักเกณฑ์/เงินรางวัล
<p>๓. บทความ เรื่อง กลวิธีทางภาษาในการยุติการสนทนาของผู้พูดภาษาไทย เผยแพร่ใน The New Veridian Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๔ (ก.ค. - ส.ค. ๒๕๖๖). ผู้ขอรับทุน อาจารย์ ดร.สุจิตรา ศิริพาณิชย์</p>	<p>ข้อ ๓.๒ (๔) TCI กลุ่มที่ ๒ ๔,๐๐๐ บาท</p>
<p>ผลงานที่เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ จำนวน ๑ เรื่อง</p>	
<p>๔. บทความ เรื่อง สมุทรสงครามศึกษา : เมืองแห่งสายน้ำทางปัญญา วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ เผยแพร่ใน การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภูเก็ต ครั้งที่ ๑๕. วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๖ ผู้ขอรับทุน รองศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปันสุวรรณ</p>	<p>ข้อ ๓.๒ (๕) ระดับชาติ ๒,๐๐๐ บาท</p>
<p>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</p>	<p>๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)</p>

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
 จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ
 และงานสร้างสรรค์ จำนวน ๔ เรื่อง ดังกล่าว ให้แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศของ
 คณะฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ

**ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๓ รายงานผลการศึกษาและขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเพื่อพัฒนานักวิจัยสำหรับ
 ข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ**

ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๓.๑ อาจารย์ทศพร เฟ่งดี

สรุปเรื่อง อาจารย์ทศพร เฟ่งดี อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ
 ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยทุนส่วนตัว
 เป็นเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุน
 ค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๖๕,๔๓๐ บาท (หกหมื่นห้าพันสี่ร้อย
 สามสิบบาทถ้วน)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
 จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่
 อาจารย์ทศพร เฟ่งดี ได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราค่าใช้จ่าย และแนว
 ปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๔ โดย
 อนุมัติค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๖๕,๔๓๐ บาท (หกหมื่นห้าพันสี่
 ร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๓.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหลัน กุลวิจิตร

สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหลัน กุลวิจิตร อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยทุนส่วนตัว เป็นเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ได้รายงานผลการศึกษาและประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๖๕,๐๐๐ บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหลัน กุลวิจิตร ได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยอนุมัติค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๓.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชัย วาสนานิกรกุลชัย

สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชัย วาสนานิกรกุลชัย อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยทุนส่วนตัว เป็นเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๘ ได้รายงานผลการศึกษาและประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๖๕,๐๐๐ บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชัย วาสนานิกรกุลชัย ได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยอนุมัติค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๓.๔ อาจารย์จิรวรรณ เกียรติโพธา

สรุปเรื่อง อาจารย์จิรวรรณ เกียรติโพธา อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาฝรั่งเศส ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Didactique et Linguistique (การสอนและภาษาศาสตร์) ณ มหาวิทยาลัย Grenoble Alpes สาธารณรัฐฝรั่งเศส ด้วยทุนสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และทุนส่วนตัว เป็นเวลา ๕ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗ ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนค่าครองชีพ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติค่าครองชีพรายเดือนให้แก่ อาจารย์จิราวรรณ เกียรติโพธา สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๒,๕๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗ โดยเบิกจ่ายจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรใน ส่วนของคณะอักษรศาสตร์

ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๔ อาจารย์ทศพร เฟ่งดี รายงานผลการจัดทำเอกสารประกอบการสอนฉบับสมบูรณ์

สรุปเรื่อง ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบให้ อาจารย์ทศพร เฟ่งดี จัดทำเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ๔๔๓ ๒๐๒ การฟังและการพูด ภาษาเกาหลี ๒ และอนุมัติให้ทุนสนับสนุนการจัดทำเอกสารประกอบการสอน ตามหลักเกณฑ์ในประกาศของ คณะฯ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) นั้น

อาจารย์ทศพร เฟ่งดี ได้จัดทำเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ๔๔๓ ๒๐๒ การฟังและการพูด ภาษาเกาหลี ๒ เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ๔๔๓ ๒๐๒ การฟัง และการพูดภาษาเกาหลี ๒ ตามที่เสนอ และอนุมัติให้จ่ายเงินสนับสนุนการจัดทำเอกสารประกอบการสอนงวด สุดท้ายเป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ อาจารย์ทศพร เฟ่งดี ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ การขอรับทุนสนับสนุนของนักศึกษา

ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๑ ภาควิชาภาษาไทย ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ ประกวด/แข่งขัน

สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาไทย ประสงค์ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ ประกวด/แข่งขัน จำนวน ๑ รายการ มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	นักศึกษาที่ได้รับรางวัล	รางวัล	เงินรางวัล
๑	นายเมธาวิ ก้านแก้ว รหัสประจำตัว ๖๓๐๕๑๐๐๓๑	รางวัลชนะเลิศ การประกวดกลอน รางวัลกวีน้อยเมืองนคร “คุณค่าและความสำคัญของมรดกวัฒนธรรมทาง ภาษา” เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดย สำนักกวีน้อยเมืองนคร	๒,๐๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น			๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้อนุมัติเงินรางวัลสนับสนุนแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันจำนวน ๑ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ บุคลากร

ระเบียบวาระที่ ๔.๕.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ต๊ะวิชัย ขอรับการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๕.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนก รุ่งเกียรติกุล ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่องพิจารณาด้านอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๑ การประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

สรุปเรื่อง ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ธีระวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ต้องประเมินผลการดำเนินงานของคณะฯ ตามแบบรายงานความคืบหน้า/ความสำเร็จในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) (แบบฟอร์ม ปส.๔)

ดังนั้น จึงขอเสนอรายงานความคืบหน้า/ความสำเร็จในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ส่วนงานคณะอักษรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการประเมินผลตามแบบรายงานความคืบหน้า/ความสำเร็จในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) (แบบฟอร์ม ปส.๔) โดยมีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม ๓.๕๗ คะแนน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

นายกฤษดา ไพรวรรณ
ผู้จดยางานการประชุม